

คำปราศรัยของนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในงานเปิดตัวเว็บไซต์ "ความรู้เพื่อชีวิต"

วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

สวัสดิ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านประธานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านอาจารย์นิตยาตลอดจนวิทยากรและกิตติมศักดิ์ อาจารย์ แพทย์พยาบาลหรือว่าผู้ทำงานด้านเด็กในชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ดิฉันต้องกราบขอขอบคุณสถาบันแห่งชาติและยูนิเซฟ เป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่สร้างเครื่องมือให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพราะว่าไม่ใช่แค่หัวข้อที่อาจารย์นิตยาพูด แต่ทุกหัวข้อ 25 หัวข้อนั้น เกี่ยวข้องค่ะ เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น เริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี หรือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกๆด้าน ทุกๆเรื่อง ซึ่งก็รวมประชาชนทั้ง 63 ล้านคนด้วย ทั้ง 63 เพราะอะไรคะ เพราะปัจจุบันบางท่านอาจจะอยู่ในฐานะดีมีพ่อแม่เลี้ยงอยู่ ทำงานได้ แต่วันใดวันหนึ่งท่านอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่สามารถจะทำงานได้ ครอบครัวนั้นประสบปัญหาทางสังคมแล้ว เป็นสิ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องเข้าไปดูแล ในส่วนของ Facts For Life ที่เป็นเครื่องมือนี้เนื่องจากว่าในปี 2555 นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องครอบครัวและก็เคยคุยกับคุณหมอเดลไว้เรื่องของ ต้นทุนชีวิตนะคะและชีวิตเป็นบวกแนวคิดเชิงบวกเคยคุยกับคุณหมอเดลไว้ว่า เราตอนแรกคิดว่าจะขอเป็นเอกสารไปแต่ถ้าเป็นเอกสารจะต้องจัดทั้งฟอร์มไว้เก็บเอกสารกับคุณหมอเดลอีกคะ เมื่อมันเป็นตัวไอทีแล้วก็ทุกแห่งเริ่มจะมีโน้ตบุ๊กแล้ว เราประสานงานกับกระทรวงไอซีทีที่มีศูนย์ประสานวัยประสานสายใยรักอยู่ 43 แห่งใน 42 จังหวัดแล้วก็ในปี 2555 นี้ จะครบทุกจังหวัด เรามีเรื่องของตำบลต้นแบบก็เป็นเรื่องกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในตำบลที่เราไปสอนให้ผู้นำชุมชน เช่น อบต.กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน สามารถจะดูแลกลุ่มเป้าหมายของเค้าได้ทุกกลุ่มอันนี้คือเป็นตำบลต้นแบบของการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นตำบลต้นแบบนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ จุดที่เป็นศูนย์เรียกว่า CC คือ Com beauty Center เราเรียกภาษาไทยว่า ศาลาสว่างสุข ตรงนี้ ก็มีอยู่ประมาณ 500 แห่งทั่วประเทศ ก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ICT ลงไปถึงตำบล และก็มีทีวีเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนต่างๆ เพราะฉะนั้นตัวข้อมูลหรือหัวข้อ Facts For Life ที่ทำมานั้น เราจะเห็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวเป็นสุขมีลูกเมื่อพร้อม พอไปบทสุดท้ายเรื่องเข้าใจใจใส่ใจวัยรุ่นเนี่ย มันก็จะวนกลับมาเป็นวงจรเป็น Circle ในที่สุดแล้วพอวัยรุ่นจะเข้าใจเรื่อง Safe sex ซึ่งมีอยู่ในเรื่องของวัยรุ่นแล้วเนี่ย วัยรุ่นก็จะรู้ว่า

เค้ายังไม่พร้อมที่จะตั้งครุฑ ซึ่งประเด็นการตั้งครุฑของวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในเวลานี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทราบดีว่าเราติดอันดับที่ 2 ของโลก แล้วก็เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ที่มีแม่วัยรุ่นคืออายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวนมาก ตัวเลขของ UN ให้ไว้ที่ 65 คนต่อพัน แต่ของเป็น 70 คนต่อพัน เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวเพราะว่าเรามักจะเป็นที่หนึ่งในเรื่องร้ายๆ เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Copy เพราะว่าลอกเลียนแบบเก่งเพราะเราฝึกสอนให้ท่องจำและก็ให้เลียนแบบ แต่ว่าสอนให้คิดเองไม่เป็น เด็กๆใช้อินเทอร์เน็ตใช้เครื่องมือสมัยใหม่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจตามเด็ก ไม่ได้อยู่ดูบางที่เด็กอยู่จนดึกตื่นประเด็นปัญหาของคนที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์และก็ใช้ไอที ซึ่งปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชีวิตเค้าอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัส ชีวิตเค้าอยู่ตรงนั้นจริงๆ แล้วก็อยู่ทุกวันอยู่ทั้งวันไม่เป็นเวลาฉะนั้นพ่อแม่เข้าใจว่าเด็กต้องใช้ไอทีวันหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 3 ชั่วโมง ถ้าใช้มากกว่านั้นมันจะเสื่อมไปหมด ตั้งแต่สายตาจนกระทั่งไปถึงอุปนิสัย เพราะถ้าเด็กอยู่กับเครื่องนานๆ เด็กก็จะขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นนิสัยของกลุ่มเด็กพวกนี้ยิ่งถ้าเล่นเกม เกมที่โหดร้ายพวกนี้เด็กก็จะฝังมีความรู้สึกว่าต้องเอาชนะเกมให้ได้ และก็คิดว่าเกมที่โหดร้ายต้องค่าคนให้ได้หรือว่าชนะเกมอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องร้ายๆ จะอยู่ในนั้น ดิฉันก็คุยกับท่านปลัดกระทรวงไอซีทีเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว เป็นการประชุมปลัดกระทรวงซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อนที่จะเข้าประชุมเราก็คุยกันก่อนก็คุยกันว่ากระทรวงไอซีที ก็จะมีโปรแกรมที่ดี แต่ไม่ได้บอกชื่อโปรแกรม แต่ว่าโปรแกรมที่ว่านี้เวลาซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยผู้ปกครองจะซื้อให้ลูกสามารถจะให้ทางร้านใส่โปรแกรมนี้เข้าไปเป็นโปรแกรมลึกลับที่ไม่ดี เช่น สื่อบลามเกมส์อันตรายต่างๆที่ไม่สมควรกับเด็กสามารถลึกลับไว้ได้เลยเด็กไม่สามารถเปิดได้ในขณะเดียวกันถ้าผู้ใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยเนี่ยก็จะ Password โดยจะเพราะผู้ปกครองที่เป็น Password เข้าไปในโปรแกรมของผู้ใหญ่ ดิฉันว่าน่าจะมีตั้งนานแล้ว โชคดีที่ว่าปลัดกระทรวงไอซีที คนปัจจุบันเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังเป็นแม่ของลูกเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้หญิงและเป็นแม่ของลูกเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนและจะเข้าใจในเรื่องพวกนี้ ไม่งั้นตำรวจรุ่นวายหาวิธีป้องกันเว็บลามกต่างๆทำยังไงก็ป้องกันไม่ได้เพราะว่าตำรวจไปไม่ทันไอที ไม่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเราจัดการลึกลับตรงนี้ไว้เลย คือ ขอให้พ่อแม่ที่ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกเนี่ยลึกลับตรงนี้ไว้เลยถ้าไม่มีพลาสเวดก็แบ่งเป็น Password ของลูกกับ Password ของพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้น ดิฉันก็หวังว่าในปี 2555 นี้เราก็จะเริ่มมีโปรแกรมดีๆ อย่างนี้มากขึ้นเด็กของเราซึ่งจะไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อของผู้ที่รู้มากกว่า เพราะเด็กจะอ่อนด้อยประสบการณ์ ก็จะถูกชักจูงไปเท่าที่เราเห็นในข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เป็นประจำ เรื่องของหลอกไปข่มขืน หลอกไปกักขังหนองเหนียว หรือไม่ก็ถึงขั้นก่ออาชญากรรมจากเว็บไซต์ที่เด็กๆ สื่อหรือ Chat ติดต่อกัน โลกปัจจุบันนี้ใกล้มากดิฉันขอเรียนให้ทราบว่ามันอยู่ที่ปลายนิ้วเราเอง ดิฉันเป็นมะเร็งเมื่อ

ปลายปีที่แล้วเราก็ซื้อ Ipad ก็ซื้อหนังสือต่างๆ เข้ามาที่ Ipad หนังสือต่างๆ นี้ไม่แพงเลยเราก็คลิกเข้าไปดู เปิดเข้าไปดูหนังสือก็จะอ่านเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวสำหรับคนที่ เป็นโรคมะเร็งแล้วก็หายได้อย่างรวดเร็ว นะคะ แล้วเราก็สามารถออกมาทำงานเต็มร้อยได้ต้องมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเราอยากรู้อะไรก็สั่งซื้อทาง คอมพิวเตอร์ได้ง่ายมันก็ไม่แพงและก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ ดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากที่ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันเด็กแห่งชาติได้ทำขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่กระทรวงการพัฒนา สังคมจะนำไปใช้ คือ User หลักๆ เนี่ยคะ ก็จะมี สภาเด็กและเยาวชน มีในเรื่องของอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีในกลุ่มของผู้นำชุมชน มีในเรื่องของคลินิกครอบครัว ซึ่ง ประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้ง 15 เนี่ยคะ เราคิดว่าจะทำชุดความรู้เพราะฉะนั้นเราต้องขอขอบคุณเพราะเราไม่ ต้องทำแล้ว แต่เราจะ Print ออกมา สำหรับเป็น Hard copy สำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้ เราก็จะจัดอบรมตามความรู้ที่ให้ไว้ถือว่าตั้งต้นให้กับกระทรวงเป็นอย่างดี แล้วเราก็จะใช้ที่ปรึกษาของคุณ หมอเดลที่ตั้งเอาไว้ มาเป็นเครือข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกครอบครัวตามโรงพยาบาลของกระทรวง สาธารณะสุขเป็นโรงพยาบาลพัฒนาชุมชนที่มีอยู่ ดิฉันไม่ทราบว่าเรียกชื่อถูกรึเปล่าเนอะคะชื่อภาษาไทยจำก็ ไม่ค่อยได้เดี๋ยวกกระทรวงสาธารณสุขคงบอกเองว่าเรียกชื่อว่าอะไรคือโรงพยาบาลประจำตำบลนั้น แหะละคะแต่ว่าจะประสานเพื่อที่จะขอห้องนึง แล้วก็ติดป้ายว่าคลินิกครอบครัว แม่หรือพ่อเวลามาทหาหมอ ถ้ามีปัญหาในเรื่องครอบครัวก็สามารถแวะที่คลินิกครอบครัวได้แล้วก็ปรึกษาปัญหาได้เลย เราก็จะเอาที่ เลี้ยงของคุณหมอเดลที่คุณหมอเดลได้ผลิตเอาไว้แล้วและในขณะเดียวกันเราก็จะผลิตเพิ่มเติมคงจะผ่าน ชุดความรู้ที่มี เพราะเดิมทีเราก็จะตั้งเป็นของเด็กปฐมวัย อายุก่อนเข้าโรงเรียน 1-2 ขวบเราจะต้องดูแล อย่างไรเด็กที่เข้าสู่พัฒนาเด็กเล็กแล้ว 2-6 ขวบ จะต้องทำอย่างไร แล้วก็เด็กที่เข้าโรงเรียนดูแลอย่างไร จนกระทั่งถึงวัยรุ่นจะดูแลอย่างกันไรและก็ดูแลทั้งแม่ที่ท้องทั้งพร้อมและไม่พร้อมก็คือดูแลตั้งแต่ในครรภ์ จนกระทั่งออกมาเป็นตัวตน เป็นคนที่ต้องให้เราพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คุณหมอเดล ชวนไว้ดิฉันคิดว่าคงไม่ให้ใครมาแทนเพราะอยากทำเอง เพราะดิฉันก็มีวิญญานแห่งความเป็นแม่สูงและ เราเลี้ยงลูกของเราได้ดี จะบอกว่าสมัยดิฉันยังเป็นโสดและไม่มีลูกดิฉันไม่รักเด็กนะคะ ไม่รักเด็กและ จำค่าญเด็กมากเลย แต่พอเรามีลูกของเราเองและเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยมีความรู้สึกที่เราอยากให้ลูกของ คนอื่นทั้งประเทศได้มีโอกาสอย่างที่เราที่มีมันเกิดความรู้สึกสงสารและความรักเด็กนั้นมันเกิดขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงจะต้องทำดิฉันก็ภูมิใจว่าดิฉันเป็นปลัดกระทรวงหญิงที่อยู่ในกระทรวงที่ดูแลเรื่อง สตรีและครอบครัวดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจในเรื่องนี้มากที่สุดทีเดียวเพราะถือว่าคนกลุ่ม นี้ต้องเติบโตขึ้นมาทดแทนเราแล้วถ้าดิฉันตายไปแล้วเด็กพวกนี้ต้องเติบโตขึ้นมาแทนเราถ้าหากว่ามีสื่อดีๆ

ให้เค้ามีความเข้าใจและเค้าเข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วของเขาเองเค้าก็จะเติบโตขึ้นมาเป็น
สรรพพยากรณ์ที่สำคัญของประเทศชาติได้อย่างดีในอนาคตเค้าบอกว่าจะทำนายอนาคตของประเทศได้ต้องไป
ดูเด็กอายุ 15 ในปัจจุบันหรือว่าเด็กอายุ 15 ในปัจจุบันของประเทศไหนเป็นอย่างไรอนาคตของประเทศชาติ
จะเป็นอย่างนั้นและเราลองทายดูซิว่าอนาคตของเด็กอายุ 15 ในปัจจุบันของเราหรือกิจกรรมของเด็กอายุ
15 ของเรามีอะไรบ้างคะและส่วนที่ดีๆ สื่อไม่ค่อยนำเสนอสื่อ จะนำเสนอเรื่องเด็กแว้นเด็กสะก๊อยจะไป
นำเสนอในเรื่องของยกพวกตีกัน แข่งรถ ซึ่งหรือไม่กี่รูปทรมหญิงขมขื่น เพื่อนชวนกันมาขมขื่นเพื่อนที่เป็น
แฟนกัน 2 อาทิตย์อย่างนั้นเป็นต้น คือสื่อจะเสนอพวกนี้เราก็จะมองว่าโทษประเทศไทยมากเลยที่เจอเด็ก
อายุ 15 ของเราในปัจจุบันประมาณอีก 10 เค้าก็จะอายุ 25 เค้าก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นกำลังที่สำคัญของ
ประเทศไทย เพราะฉะนั้นสร้างเค้าก็ต้องสร้างด้วยตัวและหัวใจเพื่อให้เค้าเติบโตขึ้นมาในอนาคตที่ดีแล้ว
เวลาที่เรตายเราจะนอนตายตาหลับเพราะว่าเรามีตัวแทนที่ดีอยู่ในประเทศไทยมาช่วยกันบริหารช่วยกัน
ทำงานตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติได้ ดิฉันต้องขอกราบขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลและยูนิเซฟเป็น
อย่างยิ่ง ขอขอบคุณมากค่ะ